

DEAC สร้างศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ในเมืองริกา ประเทศ ลัตเวีย พร้อมประกาศหาหุ้นส่วนระยะยาว



DEAC ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลชั้นนำในยุโรป กำลังสร้างศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ในเมืองริกา ประเทศลัตเวีย และกำลังมองหาองค์กรที่สนใจศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงมีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าของร่วมหรือหุ้นส่วนระยะยาวของศูนย์ข้อมูลแห่งนี้ ทั้งนี้ เมืองริกามีชื่อเสียงด้านศูนย์ข้อมูล เพราะมีศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา มีศูนย์ปฏิบัติการและให้บริการร่วม เป็นศูนย์กลางด้านไอทีและแบคคอปฟิต ทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีทักษะสูงมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก

การสร้างศูนย์ข้อมูลเฟสแรกประกอบด้วยการวางระบบไฟ 4 เมกะวัตต์ และการเตรียมติดตั้ง 400 Server Rack ซึ่งคาดว่าจะสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่ำ 99.98% สำหรับเงินลงทุนทั้งหมดในการสร้างคาดว่าจะเกิน 10 ล้านดอลลาร์ ศูนย์ข้อมูลแห่งนี้เป็นแห่งที่สามของ DEAC โดยก่อนหน้านี้บริษัทได้สร้างศูนย์ข้อมูล 2 เมกะวัตต์สองแห่ง ซึ่งปัจจุบันให้บริการแก่ลูกค้าในประเทศกลุ่มบอลติก สหภาพยุโรป และเครือรัฐเอกราช

สำหรับศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่คาดว่าจะให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรรายสำคัญโดยเฉพาะ หรืออาจเป็นศูนย์ข้อมูลแบ่งใช้งานสำหรับบุคคลที่สาม คุณ Andris Gailitis ซีอีโอของ DEAC กล่าวว่า “การสร้างศูนย์ข้อมูลแบบร่วมลงทุนกำลังได้รับความนิยม โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เข้ามาเป็นเจ้าของร่วมและมีส่วนในการพัฒนาศูนย์ข้อมูล”

บริษัทระดับโลกที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมีแผนขยายธุรกิจ จำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่ตั้งอยู่ไม่ไกล เพื่อนำเสนอคอนเทนต์และข้อมูลไปสู่ผู้ใช้งานปลายทางอย่างรวดเร็ว บริษัทเหล่านี้จะได้ประโยชน์จากโครงข่ายอินเทอร์เน็ตของประเทศลัตเวียที่เร็วเป็นอันดับต้นๆของโลก “ปริมาณข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ต้องขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยโซลูชันไอทีที่เฉพาะเจาะจง ตลอดจนสร้างสมดุลระหว่างรายจ่ายลงทุน (CAPEX) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (OPEX) ปัจจุบัน เราได้รับความสนใจมากขึ้นจากลูกค้าในอังกฤษที่กำลังอยู่ระหว่างการแยกตัวจากสหภาพยุโรป (Brexit) ลูกค้าต้องการกระจายความเสี่ยงจากแผน Brexit ฉบับ Plan B และเดินทางธุรกิจในยุโรปอย่างราบรื่นโดยใช้บริการจากศูนย์ข้อมูลสำรอง” ซีอีโอของ DEAC กล่าวเสริม

เกี่ยวกับ DEAC

DEAC คือผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลรายใหญ่ในยุโรปเหนือ โดยให้บริการศูนย์ข้อมูลที่ปลอดภัยแก่ลูกค้าในกว่า 40 ประเทศ DEAC มุ่งมั่นให้บริการศูนย์ข้อมูลครบวงจรและโซลูชันไอทีเฉพาะเจาะจงมาตั้งแต่ปี 2542 บริษัทมีศูนย์ข้อมูล

สองแห่งในเมืองริกาซึ่งมี 330 Server Rack และกำลังจะเพิ่มเป็น 730 นอกจากนี้ยังมีจุดบริการในลอนดอน แฟรงก์เฟิร์ต สตอกโฮล์ม อัมสเตอร์ดัม มอสโก และเคียฟ DEAC นำเสนอโซลูชันไอทีเฉพาะเจาะจงที่ช่วยปกป้อง ธุรกิจและลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจร่วมกับกลยุทธ์และเป้าหมาย ทางธุรกิจของบริษัทนั้นๆ

วิดีโอ - https://mma.prnewswire.com/media/877949/DEAC_in_Riga_Latvia.mp4